



วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

รัฐบาลขาลงจริงหรือ?

ผลการสำรวจของหลายสำนักโพล ยืนยันตรงกันว่ารัฐบาล คสช. และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ในช่วงขาลงกรุงเทพโพลล์ล่าสุดถามว่าหากมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์หรือไม่? กลุ่มตัวอย่าง 36.8% สนับสนุนสุดสีกกับกลุ่มไม่สนับสนุน 34.8% แต่ยังมีกลุ่มงดออกเสียง 28.4% เมื่อรวมกับกลุ่มไม่สนับสนุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 65.2% เป็นเสียงส่วนใหญ่

ยิ่งกว่านั้นเมื่อถามเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก มีคนส่วนใหญ่ถึง 70.6% เห็นว่านายกฯควรมาจากการเลือกตั้ง มีเพียง 29.4% เห็นว่านายกฯคนนอกก็ได้ หากไม่สามารถเลือกกันเองได้ ส่วนเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยม คนส่วนใหญ่เห็นว่าจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ จะทำให้กลายเป็นประชาธิปไตยแบบทหาร มีส่วนน้อยที่เห็นด้วย

สอดคล้องกับสวนดุสิต โพลเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2560 สำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่อยากให้พรรคการเมืองใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามา เบื่อพรรคเดิมๆ แต่ไม่เห็นด้วยที่พรรคใหม่จะสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์เป็นนายกฯ เพราะจะถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ และอยากได้นายกฯจากการเลือกตั้ง

เช่นเดียวกับซูเปอร์โพลที่สำรวจ

พบว่าฐานสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ลดลงอย่างฮวบฮาบจาก 78.4% ในเดือนกรกฎาคม 2560 เหลือ 52% ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงถึง 26% แม้แต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีก็เตือนว่า พล.อ. ประยุทธ์ ใช้งบหนุนเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่มีการตีความเข้าข้างตนเองว่าเป็นเรื่องประชารัฐ

แม้แต่ผลการสำรวจความเห็นคนไทยใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยหน่วยงานความมั่นคงตามรายงานข่าวหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก็พบว่าคะแนนนิยมต่อ คสช. ลดเหลือ 5.73 จากคะแนนเต็ม 10 ต่ำสุดนับแต่ยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ที่มีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด 7.02 หลังยึดอำนาจ 6 เดือน และลดเหลือ 6.4 ในปีต่อมา

อะไรทำให้ คสช. ขาลงเรื่องนี้ มีมุมมองหลายมุมมอง นักวิชาการบางคนระบุ เพราะล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การขาดธรรมาภิบาลในคนของรัฐบาลที่แก้ไขไม่ตก การปฏิรูปล่าช้า บางคนระบุการไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมือง ในขณะที่ฝ่ายรัฐเดินสายหาเสียง ออกคำสั่งเอื้อต่อพรรคใหม่ แต่โลละสมาชิกพรรคเก่าการแก้ไขกฎหมายเลื่อนการเลือกตั้งอีก 3 เดือน

ผลการสำรวจของสวนดุสิต โพลกับกรุงเทพโพลล์ ยืนยันตรงกันว่าคนส่วนใหญ่คัดค้านนายกฯคนนอก อยากให้มาจากการเลือกตั้ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. เสนอแนะ พล.อ. ประยุทธ์ ว่าให้ยุบตัวเองอย่าทำตัวเป็นเป่าด้วยการให้พรรคเสนอชื่อในบัญชีพรรคจะถูก โจมตีไม่ได้เป็นนายกฯ ควรขอให้พรรคการเมืองตั้งรัฐบาลไม่ได้ นายกฯคนนอกจะเป็นทางเลือกฉุกเฉิน.